

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG HOÁ GIAI ĐOẠN 1997 - 2017



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại thôn Vị Khê, xã Điền Xá

Sau hai mươi năm từ khi tái lập huyện, nhờ khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, kinh tế của Nam Trực đã đạt được nhiều thành tựu lớn, trong đó lĩnh vực nông nghiệp in đậm nhiều dấu ấn tốt đẹp, thể hiện rõ nét trên những vùng sản xuất chuyên canh như lúa, màu, hoa, cây cảnh, các trang trại, gia trại chăn nuôi, các công trình giao thông, thuỷ lợi nội đồng, các mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích... Những thành tích ấy khẳng định sự đóng góp xứng đáng của ngành nông nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời điểm năm 1996, về cơ bản, sản xuất nông nghiệp của huyện còn nhiều hạn chế; việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn mức độ, manh mún, nhỏ lẻ; tình trạng sản xuất độc canh cây lúa vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, chăn nuôi mô hình hộ là phổ biến nên chưa đem lại hiệu quả cao. Năng suất lúa bình quân chỉ đạt 92,7 tạ/ha/năm, giá trị thu nhập trên một hecta cũng như giá trị, sản lượng toàn ngành thấp.

Với mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, nhiều chủ

trương, chính sách thể hiện rõ sự đổi mới trong tư duy phát triển kinh tế của cấp uỷ, chính quyền từ huyện tới cơ sở được triển khai quyết liệt, tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm qua, Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng những giải pháp cụ thể, tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện.

Sản xuất lúa có nhiều thay đổi lớn. Trước tiên là chuyển đổi phương thức gieo cấy; vụ xuân bỏ hẳn tập quán gieo mạ được sang gieo mạ nền, tăng nhanh tỷ lệ gieo sạ (vụ xuân 2016 đạt 67%, năm 2017 đạt 75%), giúp cho hộ nông dân chủ động được thời vụ trong điều kiện biến đổi của thời tiết. Cùng với đó, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, việc khảo nghiệm, lựa chọn các loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt vào gieo trồng; vì thế, mặc dù diện tích lúa có giảm nhưng vẫn duy trì được sản lượng lương thực bình quân đầu người, đảm bảo an ninh lương thực, làm cơ sở để chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Để tái cơ cấu, tích tụ ruộng đất hình thành các vùng sản xuất tập trung, phù hợp với điều kiện, lợi thế canh tác của từng loại đất, việc dồn điền đổi thửa được triển khai thực hiện trên quy mô toàn huyện. Kết quả đã hoàn thành việc dồn điền ở 383/397 thôn, xóm, đạt 95,7% (trước đây bình quân từ 9 - 11 thửa/hộ, nay còn 3 - 4 thửa/hộ)

Cùng với việc dồn điền đổi thửa, việc quy hoạch, huy động nhân dân hiến

và góp 243,69 ha đất để làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng, đến nay Nam Trực đã cơ bản đáp ứng xong hệ thống giao thông phục vụ sản xuất, nhiều tuyến đã được kiên cố hoá theo tiêu chí nông thôn mới. Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình thuỷ lợi quan trọng như: Cứng hóa toàn bộ mặt đê Hữu Hồng và một phần đê Tả Đào; Công trình Cống và trạm bơm An Lá, kênh tiêu Kinh Lũng, xây dựng mới 3 cống qua đê Vị Khê, Thứ Nhất, Bái Hạ; kênh tưới Đường Vàng dài 9,5 km; riêng công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Nam Hà với tổng vốn đầu tư 82 tỷ đồng bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã hoàn thành năm 2011... Đầu tư kiên cố hóa 26,7 km kênh cấp 3; hàng năm nạo vét trên 100.000m³ kênh mương cấp 3, với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Nhờ có hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng được kiên cố hoá đã thúc đẩy mạnh mẽ việc cơ giới hoá các khâu trong sản xuất nông nghiệp, 100% khâu làm đất, 80% khâu thu hoạch đã được cơ giới hoá.

Từ lợi thế tự nhiên đất nông nghiệp được phân thành 3 vùng rõ rệt: Trên 8.500 ha đất lúa, hơn 1000 ha đất màu, 300 ha đất bãi bồi ven sông. Với những biện pháp thúc đẩy, nhất là việc chỉ đạo, tạo điều kiện trong khuyến khích chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu, sản xuất nông nghiệp của huyện đã hình thành và phát triển nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, nhiều vùng sản xuất có giá trị kinh tế cao như vùng chuyên canh cây màu, cây vụ đông ở các xã, thị trấn dọc tuyến đường Vàng; vùng trồng hoa cây cảnh ở các xã miền 1, miền 2, hàng năm cho



*Gieo sạ lúa xuân HTX NN Nam Thành, xã Đông Sơn
Hiện nay, Nam Trực là huyện có tỷ lệ gieo sạ cao 75%*

thu nhập hàng trăm tỷ đồng, nghề trồng hoa cây cảnh đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại các xã Điền Xá, Nam Toàn, Nam Mỹ, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung ở các xã Hồng Quang, Nghĩa An, Nam Thái, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở các xã Nghĩa An, Nam Thắng, Nam Toàn...

Các hình thức tổ chức trong sản xuất nông nghiệp được quan tâm thúc đẩy phát triển như củng cố Hợp tác xã Nông thôn mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các Ban Nông nghiệp xã, thị trấn, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết trong sản xuất, tiêu thụ lúa, màu.

Nhờ áp dụng đồng bộ những giải pháp trong sản xuất nông nghiệp đã tạo bước phát triển nhảy vọt, năng suất lúa năm 2016 đạt 123,53 tạ/ha, tăng 6,03 tạ

so với năm 2010. Giá trị thu nhập/ha canh tác: 105 triệu đồng/ha/năm; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 17.035 tấn tăng 21% so với năm 2010; kinh tế nông nghiệp đã tạo sự ổn định về kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng để thực hiện chuyên dịch cơ cấu, tăng trưởng kinh tế của các xã, thị trấn và chung toàn huyện.

Trong thời gian tới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp xác định Nam Trực tập trung cho phát triển kinh tế nông nghiệp là thế mạnh. Do đó, việc “cùng đồng hành với nhà nông làm giàu” của ngành nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng. Những kết quả của chặng đường 20 năm với những dấu ấn tăng trưởng mạnh mẽ sẽ là bước đệm, là tiền đề quan trọng để Nam Trực hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch ngày càng tiên tiến, hiện đại hơn./.

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện